



จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม

๒๓๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลดงกระทยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๔๐

โทรศัพท์ ๐๓๗ - ๒๑๘๗๙๗ - ๙ โทรสาร ๐๓๗ - ๒๑๘๗๙๖

เดือนเทศกาลวันลอยกระทงเป็นช่วงที่มีสถิติอุบัติเหตุสูง พร้อมแนะนำประชาชนลอยกระทงในบริเวณที่ปลอดภัย ไม่ลงในโป๊ะ หรือเรือ ที่บรรทุกน้ำหนักเกิน รวมถึงเล่นพลุ ดอกไม้ไฟอย่างถูกวิธีในบริเวณที่ปลอดภัย ห่างจากแนวสายไฟ แหล่งชุมชน และสถานีบริการน้ำมัน ไม่ปล่อยโคลมลอยใกล้แนวสายไฟ

เทศกาลวันลอยกระทงเป็นช่วงหนึ่งที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูง ทั้งภัยจากการจมน้ำ อันตรายจากพลุ ดอกไม้ไฟ และโคลมลอย ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ สูญเสียชีวิต และทรัพย์สินจำนวนมาก เพื่อความปลอดภัย ขอแนะนำขอควรปฏิบัติ เพื่อป้องกันอันตรายในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ดังนี้

ภัยจากการจมน้ำควรลอยกระทงในบริเวณที่ปลอดภัยซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับลอยกระทง มีที่กั้นป้องกันการพลัดตกน้ำและอุปกรณ์ช่วยเหลือคนตกน้ำ ท่อน้ำ และโป๊ะเรือมั่นคงแข็งแรง หากพาเด็กไปร่วมงานควรดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ให้เด็กลอยกระทงตามลำพัง ไม่ให้เด็กลงไปแช่น้ำ หรือยืนบนฝั่ง เพื่อเก็บเงินในกระทง โดยเด็กต้องอยู่ในระยะที่มองเห็น และเข้าถึงได้ทันที เพื่อป้องกันการพลัดตก และจมน้ำเสียชีวิต กรณีนั่งเรือไปลอยกระทงกลางลำน้ำ ไม่ลงไปแช่น้ำ โปะ หรือเรือที่มีคนจำนวนมาก หรือบรรทุกน้ำหนักเกิน รอเรือจอดเทียบท่าแล้วขึ้นลงอย่างเป็นระเบียบ สวมเสื้อชูชีพทุกครั้งโดยสวมเรือ อุบัติเหตุจากพลุดอกไม้ไฟ ควรเล่นอย่างถูกวิธีในบริเวณที่ปลอดภัย โดยให้สัญญาณก่อนจุดไฟทุกครั้ง และอยู่ให้ห่างจากบริเวณที่จุดพลุ ดอกไม้ไฟในระยะไม่ต่ำกว่า ๑๐ เมตรและห้ามจุดในพื้นที่เสี่ยงอันตราย โดยเฉพาะบริเวณใกล้แนวสายไฟ ชุมชน สถานีบริการน้ำมัน วัตถุไวไฟ เพราะจะทำให้เกิดระเบิด และเพลิงไหม้รวมถึงไม่โยนใส่กลุ่มคน เพราะอาจเกิดอันตรายถึงชีวิต อุบัติเหตุจากโคลมลอย ควรปล่อยในบริเวณที่ปลอดภัย ซึ่งเป็นพื้นที่โล่งแจ้ง ห่างจากแหล่งชุมชน ไม่อยู่ใกล้แนวสายไฟ เพื่อป้องกันเพลิงไหม้ สุดท้ายสิ่งที่ทุกคนควรระมัดระวังที่สุด คือ อุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากสถานที่ต่าง ๆ มีการจัดงานลอยกระทง ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งาน ไม่ควรขับรถเร็วเกินอัตราที่กำหนด ไม่ควรดื่มสุรา และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย

ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดี จากองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม

ข่าวที่ ๕/๒๕๕๘